

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 350,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 29 สิงหาคม - พุธที่ 4 กันยายน 2557

ปีที่: 34

ฉบับที่: 1776

หน้า: 21(กลาง)

Col.Inch: 47.86

Ad Value: 21,537

PRValue (x3): 64,611

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เมนูข้อมูล: ประชาชนประเทศนี้



เมนูข้อมูล

นายคาค้า

ก รุงเทพโพลล์ระบุไว้ใน การสำรวจชิ้นล่าสุดว่า ได้เก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,259 คนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ถึงเรื่องความพึงพอใจต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ นายกรัฐมนตรี

สอบผ่านเหลือเฟือ เพราะมากมายถึง 7.76 จากเต็ม 10 คะแนน

ทั้งทั้งคะแนนของนายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเลือกตั้งล่าสุดเลย ไม่ว่าจะ เป็น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เคยสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2556 ที่ได้เพียง 4.49 คะแนน และ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม ที่ได้แค่ 4.44 คะแนน

นายกรัฐมนตรีที่มาจาก การโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์ ไม่มีคะแนนคัดค้านแม้แต่คะแนนเดียวจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชาชนให้คะแนนผ่านเหนือกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนอย่างไม่เห็นฝุ่น

ผลของโพลที่ออกมาแบบนี้สะท้อนถึงพัฒนาการการเมืองของประเทศที่บอกว่าเราเดินในเส้นทางประชาธิปไตยมาถึงระดับที่ไม่ น่าจะยอมรับอำนาจที่มาจาก การรัฐประหารแล้วนั้น “ไม่เป็นความจริง”

นั่นเป็นเรื่องของนักวิชาการ และนักวิเคราะห์การเมืองกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย เห็นว่าอำนาจการบริหารประเทศจะต้องเป็นของประชาชนภายใต้แนวทางที่ให้สิทธิเท่าเทียม “คิดไปเอง”

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในสิทธิและอำนาจที่นักประชาธิปไตยเห็นว่ามีความสำคัญ

ประชาชนประเทศนี้

ประชาชนที่ฝ่ายนิยมประชาธิปไตยนำเอาไป อ้างนั้น ไม่ได้ให้ราคาแก่นายกรัฐมนตรีที่พวกเขาเลือกเข้ามาสักเท่าไร พร้อมทั้งจะคะแนนให้นายกรัฐมนตรีที่มาจาก การใช้อาวุธ และกำลังยึดอำนาจจากพวกเขาด้วยซ้ำ

ยิ่งดูในรายละเอียดของคะแนนด้านต่างๆ ยิ่งเห็นชัด

ใ นเรื่องความเด็ดขาดกล้าหาญในการตัดสินใจ คะแนนของ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ที่ 8.39, ยิ่งลักษณ์ ได้ 4.56, อภิสิทธิ์ ได้ 3.75

ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา ประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ ฟันไป 8.12 คะแนน, ยิ่งลักษณ์ ได้ 5.49, อภิสิทธิ์ ได้ 5.02

คะแนนเต็ม 10 ในเรื่องอื่นๆ นายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเผด็จการสอบผ่านหลุย ขณะ ที่นายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเลือกตั้งสอบตกเกลี้ยง

การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ คะแนนของ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ที่ 7.84 คะแนน, ยิ่งลักษณ์ 4.82, อภิสิทธิ์ 4.53

ความซื่อสัตย์สุจริต พล.อ.ประยุทธ์ ได้ 7.76, ยิ่งลักษณ์ ได้ 4.82, อภิสิทธิ์ ได้ 4.53

ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ 7.67, ยิ่งลักษณ์ ได้ 4.78, อภิสิทธิ์ ได้ 4.18

ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ 6.79, ยิ่งลักษณ์ ได้ 5.03, อภิสิทธิ์ ได้ 4.3

นี้ คือความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่จาก รุงเทพโพลล์ ดังนั้น ใครที่คิดว่าเราพัฒนาการเมืองการปกครองมาจนยากที่จะยอมรับผู้นำที่มาจาก

อำนาจเผด็จการแล้ว ผลตามโพลนี้สะท้อนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น

ประชาชนส่วนใหญ่อ้าแขนรับผู้นำที่ใช้กำลังและอาวุธของกองทัพช่วงชิงอำนาจรัฐมากกว่าผู้นำที่มาจาก การเลือกตั้ง

เพราะเมื่อ รุงเทพโพลล์ถามว่า “หากวันนี้ท่านมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะโหวตสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” ประชาชนร้อยละ 80.5 บอกว่าสนับสนุน ร้อยละ 11.5 งดออกเสียง มีแค่ร้อยละ 8.0 เท่านั้นที่บอกว่า ไม่สนับสนุน

หมายถึงว่าหากจับ พล.อ.ประยุทธ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะแข่งกับใครก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ปิดประตูแน่

หลายคนอาจจะอยากตะโกนดังๆ ออกมาว่า “ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่สมัครรับเลือกตั้งแข่งกันไปเลย ใช้วิธียึดอำนาจทำไม”

หากประชาชนส่วนใหญ่ได้ยินคงจะ ช่วยตอบคำถามแทน พล.อ.ประยุทธ์ ว่า “การเลือกตั้งมีแต่เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ แถมเสี่ยงที่นักการเมืองจะซื้อเสียง ทำให้ประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือ ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งก็เห็นได้ชัดจากโพลแล้วว่าผู้นำที่มาจากเผด็จการนั้นเหนือกว่าผู้นำจากประชาธิปไตยในทุกเรื่อง ชัดเจนขนาดนั้นแล้วจะไปเลือกตั้งให้เสียเงินเสียทองทำไม”

คำตอบเช่นนี้คงตะเบ็งเสียงแข่งกันดัง กึกก้อง

ขณะที่เสียงของคำถามข้างต้น ไม่มีใครกล้าที่จะกระซิบให้ผู้มีอำนาจได้ยิน ●